

บ้านปูเผย พร้อมจัดหาถ่านหินคุณภาพดี ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของประเทศ

กรุงเทพฯ - บ้านปูเผยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการขายถ่านหินทั้งถ่านหินในประเทศ และถ่านหินนำเข้าจากอินโดนีเซีย โดยคาดว่าปริมาณการขายรวมของบริษัทฯ ภายในประเทศในปีนี้จะเพิ่มสูงขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ร้อยละ 23 โดยมีลูกค้าหลักคือ กลุ่มอุตสาหกรรมซีเมนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอื่นๆ

นายชินห์ ว่องกุศลกิจ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงเป้าหมายการผลิตและจำหน่าย ถ่านหินสำหรับปีงบประมาณ 2543/2544 ว่า "ในปีงบประมาณนี้บ้านปูได้ตั้งเป้าหมายปริมาณการขายถ่านหินรวมไว้ที่ 5.09 ล้านตัน ซึ่งเป็นถ่านหินในประเทศและถ่านหินนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะมีการเติบโตจากปริมาณการขายรวมในปี งบประมาณ 2542/2543 ที่ผ่านมาร้อยละ 23 ทั้งนี้คาดว่าจะสอดคล้องกับสภาพตลาดที่มีความต้องการใช้ถ่านหินเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากภาวะการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันในปัจจุบัน"

นายชินห์กล่าวถึงคุณภาพของถ่านหินที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ว่า "ถ่านหินที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายให้กับลูกค้าจัดเป็นถ่านหินคุณภาพดี ถึงแม้ถ่านหินผลิตในประเทศจะมีค่าความร้อนต่ำกว่าค่าความร้อนของถ่านหินนำเข้า แต่ก็ยังเป็นถ่านหินคุณภาพดีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะมีปริมาณซัลเฟอร์ต่ำ อาทิเช่นถ่านหินจากเหมืองเชียงม่วน มีปริมาณซัลเฟอร์เพียง 0.9% ในส่วนของค่าความร้อนนั้น บริษัทฯ สามารถจัดหาถ่านหินต่างประเทศที่มีค่าความร้อนสูงเข้ามาผสมกับถ่านหินที่ผลิตได้ในประเทศ เพื่อให้ได้ค่าความร้อนและปริมาณซัลเฟอร์ตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตของอุตสาหกรรมนอกจากจะช่วยให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ำแล้ว ยังเป็นผลดีต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมของประเทศอีกด้วย"

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีแหล่งการผลิตถ่านหินในประเทศทั้งสิ้น 3 แหล่ง มีปริมาณถ่านหินสำรองรวมประมาณ 21 ล้านตัน นอกจากนี้ยังมีแหล่งผลิตในต่างประเทศคือ แหล่งโจรง (Jorong) ทางตอนใต้ของเกาะกาลิมันตัน ประเทศอินโดนีเซีย มีปริมาณถ่านหินสำรอง 48 ล้านตัน นับเป็นปริมาณสำรองมากพอที่จะรองรับความต้องการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่เชื้อเพลิงประเภทอื่นมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

โทร. (662) 2070730-1 ต่อ 8411-8413